

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2012

Trong 03 ngày, từ ngày 09-11/11/2012, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2012. Dự phiên họp có các đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu mời dự có mặt Lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Lãnh đạo: Văn phòng Ban CĐ PC tham nhũng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Liên minh hợp tác xã, Hội Nông dân, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục thống kê, Cục thi hành án dân sự, Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh. Sau khi nghe Lãnh đạo các sở báo cáo các nội dung trình tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2012 và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Các tờ trình, đề án trình tại phiên họp

1. Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2013.

UBND tỉnh thông nhất đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và có bước phát triển khá 12/17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì, nhiều mô hình kinh tế bước đầu có kết quả, giá cả thị trường tương đối bình ổn, công tác quản lý đầu tư từng bước đi vào nề nếp, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hoá - xã hội có bước phát triển khá đồng bộ, công tác đối ngoại tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, bộ máy tổ chức cán bộ các cấp chính quyền, các ngành được củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo gắn với việc thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI). Bên cạnh đó còn những hạn chế yếu kém như: Kinh tế phát triển chưa vững chắc, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng chưa đạt so với kế hoạch, trật tự an toàn xã hội và an

ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt còn diễn biến phức tạp; việc tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền "Vương quốc Mông", di dịch cư tự do ở một số địa bàn có biểu hiện gia tăng; tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa bền vững.

Năm 2013, kinh tế trong nước dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức: Lạm phát còn diễn biến khó lường; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm đầu tư công. Trên địa bàn tỉnh, tình hình thời tiết, dịch bệnh được dự báo có nhiều biến động, an ninh nông thôn, tai nạn, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2011-2015) nhưng nhiều chỉ tiêu sau 2 năm thực hiện vẫn còn khá thấp so với kế hoạch đã đề ra. Do đó, để tạo đà cho sự phát triển của những năm tiếp theo, phân đầu thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm (2011-2015), mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 là: Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Giao đồng chí Lê Xuân Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã cập nhật các số liệu, bổ sung nhận định đánh giá và nhiệm vụ năm 2013, hoàn chỉnh báo cáo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh.

2. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư XD CB năm 2012 và triển khai nhiệm vụ quản lý đầu tư XD CB năm 2013.

UBND tỉnh thống nhất đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư đã từng bước đi vào nề nếp, đặc biệt công tác thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư từ các năm 2004-2011 đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, công tác quyết toán dự án hoàn thành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường GPMB, thanh toán vốn đầu tư năm 2012, chất lượng giải ngân vốn đầu tư từng bước được cải thiện, số dự án hoàn thành đưa vào sử dụng cao, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng lên. Bên cạnh những mặt đạt được, công tác quản lý đầu tư còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác chuẩn bị đầu tư chưa chủ động, việc xác định danh mục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án còn chậm; sự phối hợp trong công tác GPMB chưa được UBND các huyện quan tâm; năng lực quản lý, điều hành của nhiều chủ đầu tư còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao; năng lực và trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn còn hạn chế, còn biểu hiện những nhiều

trong thực hiện nhiệm vụ; công tác thu hồi sau thanh tra, kiểm tra, quyết toán chưa được sự quan tâm chỉ đạo; một số nguồn vốn tỷ lệ giải ngân đạt thấp; công tác quản lý, vận hành công trình sau đầu tư chưa được chú trọng.

Năm 2013, Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công nên tổng vốn đầu tư Trung ương phân bổ cho tỉnh giảm so với năm 2012. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đầu tư các nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013, nhiệm vụ và giải pháp đề ra là: Rà soát, củng cố nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị; Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành để nâng cao chất lượng công tác giải ngân vốn đầu tư, không để xảy ra tình trạng dồn việc giải ngân, thanh toán vào tháng cuối năm; tập trung bố trí vốn thanh toán cho công tác giải phóng mặt bằng; giao ban định kỳ với các chủ đầu tư về tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm...

Giao đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, bổ sung nhận định đánh giá và nhiệm vụ năm 2013, hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh.

3. Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách địa phương năm 2012; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Dự toán thu chi NSNN và phân bổ dự toán thu, chi NSDP năm 2013.

Thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương năm 2012 trong tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện 10 tháng đạt 349.216 triệu đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2011; ước thực hiện cả năm đạt 403.300 triệu đồng, tăng 26,9% so với dự toán Trung ương giao, tăng 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Năm 2013 được dự báo là nền kinh tế trong nước tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, để hoàn thành nhiệm vụ thu chi NSDP năm 2013 các ngành, các cấp cần chủ động chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh; đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển theo dự toán được giao; chú trọng đối với các khoản thuế năm 2011, năm 2012 được gia hạn thuế sang năm 2013; tập trung thực hiện các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, giảm thiểu nợ đọng

thuế; thực hiện tiết kiệm chi theo quy định để tạo nguồn cải cách tiền lương; cắt giảm những khoản chi mua sắm, sửa chữa chưa thật sự cần thiết; chi đúng, đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thực hiện công khai, minh bạch các khoản chi theo đúng quy định của pháp luật...

Giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh.

4. Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2012.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với bố cục và nội dung báo cáo. Giao đồng chí Vương Văn Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp: Đánh giá kết quả thực hiện so với năm 2011, Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh; tỷ lệ cán bộ đại học và trên đại học; tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số; nhiệm vụ, giải pháp năm 2013... Hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 16/11/2012 để gửi HĐND tỉnh theo quy định.

5. Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ 2013 và Báo cáo đánh giá công tác phòng chống tham nhũng năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung của 2 báo cáo trên. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng phối hợp với các cơ quan nội chính hoàn chỉnh báo cáo, trình UBND tỉnh trước ngày 16/11/2012 để gửi HĐND tỉnh theo quy định.

6. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2012, những giải pháp chỉ đạo điều hành và chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2013; Báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2012, trên cơ sở ý kiến tham gia của các Thành viên UBND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp. Giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn chỉnh báo cáo trình UBND tỉnh.

7. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của dự thảo chính sách. Giao đồng chí Lê Trọng Quảng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, trình UBND tỉnh trước ngày 16/11/2012 để gửi HĐND tỉnh theo quy định.

II. Một số nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã trong thời gian cuối năm 2012 tập trung cao độ, khẩn trương khắc phục những khó khăn, thách thức, chỉ đạo điều hành thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Chuẩn bị công tác tổng kết năm 2012: Nhận định chính xác tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, tập trung cao trong chỉ đạo điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để có biện pháp thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong thời gian cuối năm; Kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành năm 2012, nhất là việc thực hiện quy chế làm việc gắn với kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4; thẳng thắn, mạnh dạn đánh giá những hạn chế, yếu kém trong năm 2012, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2013.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất: Thực hiện tốt các chương trình, đề án của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Đông và vụ Đông Xuân đúng thời vụ. Hướng dẫn nhân dân chuẩn bị dự trữ thức ăn cho gia súc; bổ sung, tu sửa, che chắn chuồng trại để phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm trong mùa Đông.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, vận động nhân dân tập trung chăm sóc, diện tích cây cao su, cây chè, rừng đã trồng, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng mới năm 2013.

Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh.

Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phân đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới. Tổ chức công bố quy hoạch và phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở huyện, xã; vận động nhân dân hưởng ứng tích cực tham gia đóng góp cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư công trình, dự án thiết thực tại địa phương.

3. Lĩnh vực xây dựng cơ bản: Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng các công trình, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư. Rà soát để xây dựng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2013. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục các dự án khởi công mới năm 2013, đặc biệt là các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 10 năm chia tách, tái lập tỉnh; dự án san gạt mặt bằng cấp đất cho cán bộ, công chức, viên chức, các hộ tái định cư.

4. Tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá những tháng cuối năm 2012 và dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013: Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát cân đối cung - cầu đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trên địa bàn để có phương án bình ổn thị trường kịp thời; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý giá, thuế, phí đối với những mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá; thực hiện triệt để việc phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật những đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, tái định cư không đủ tình trạng thiếu, đói xảy ra.

6. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh biên giới. Đẩy mạnh các hoạt động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo ngăn chặn việc truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền "Vương quốc Mông". Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động tuyên truyền, giáo dục nhân dân không tin, không nghe luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Công tác tôn giáo trong tình hình mới". Quan tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, không để tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong dư luận xã hội; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2012. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên, TH-CB;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Đặng Trần Thắng